



TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - DU LỊCH HOA SỮA LÀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ THẨM ĐỊNH NGHỀ CỦA TỔNG CỤC DU LỊCH VIỆT NAM

“THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÓA ĐÓI GIÀM NGHÈO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC THÔNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CÓ HOÀN CẢNH YẾU THẾ VÀ CÓ NHU CẦU”

TT	HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY	CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO		BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ	
1	TRUNG CẤP (Đã hoàn thành xong chương trình lớp 12 hoặc tốt nghiệp THPT, BTVH)	1 - Kỹ thuật Chế biến món ăn	4 - Kế toán Thương mại - Dịch vụ	- Bằng Trung cấp. - Liên thông lên Cao đẳng, Đại học.	
		2 - Quản trị Nhà hàng	5- Nghiệp vụ Lễ tân (Có đào tạo bùồng phòng)		
		3 - Nghiệp vụ Nhà hàng			
2	SƠ CẤP	1 - Kỹ thuật Chế biến món ăn Á	5 - Nghề Nghiệp vụ lưu trú (Buồng phòng)	- Chứng chỉ Sơ cấp nghề.	
		2 - Kỹ thuật Chế biến món ăn Âu	6 - Dịch vụ Nhà hàng (Bàn, Á, Âu)		
		3 - Nghiệp vụ phục vụ Bàn	7 - May		Ưu tiên học sinh khuyết tật vận động nhẹ và khiếm thính.
		4 - Nghề Bánh mỳ - Bánh ngọt	8 - Thêu		

CÁC ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ (ƯU TIÊN)					
ĐƯỢC MIỄN PHÍ TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN CHI PHÍ: ĐÀO TẠO, HỌC PHÍ, ĂN, Ở (TỪ 25% ĐẾN 100%)					
1	Con gia đình nghèo (Có sổ hoặc chưa có sổ): Theo QĐ 09/2011 – TTg.	6	Con gia đình có bố mẹ bị khuyết tật và khó khăn về kinh tế.	11	Con Thương binh 3/4 , 4/4; Con Bệnh binh 2/3, 3/3.
2	Mồ côi cha mẹ không nơi nương tựa.	7	Con gia đình có bố mẹ ly dị không nơi nương tựa hoặc ở với ông bà nhưng khó khăn về kinh tế.	12	Con mồ côi một bề.
3	Học sinh của các tổ chức xã hội như: TTBT XH, Làng trẻ, Mái ấm tình thương...	8	Dân tộc ít người.	13	Con gia đình cận nghèo: Theo QĐ 09/2011 - TTg và Chỉ thị 1752/CT-TTg.
4	Dân tộc rất ít người ở vùng sâu, vùng xa và biên giới hải đảo.	9	Học sinh Khuyết tật nghe nói và Khuyết tật vận động nhẹ (học nghề May hoặc nghề Thêu)	14	Nạn nhân bị Thiên tai – Dịch – Hỏa – Bạo hành.
5	Con Liệt sĩ, con nạn nhân chất độc da cam.	10	Con Thương binh 1/4, 2/4; Con bệnh binh 1/3.	15	Học sinh được các Cá nhân hoặc Tổ chức phi chính phủ hỗ trợ.
ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU			CÁC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO THEO YÊU CẦU		
- Tất cả học sinh có nhu cầu học hệ Sơ cấp và Trung cấp của Trường			- Đào tạo theo yêu cầu của các Cá nhân, Tổ chức, Doanh nghiệp.		
- Học sinh được thực hành và thực tập tại hệ thống các nhà hàng của Trường và Doanh nghiệp			- Đào tạo chuẩn hóa kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn của Tổng cục Du lịch Việt Nam.		

CHIA SẺ - HỢP TÁC - CÙNG PHÁT TRIỂN